

## คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาผู้สอนเสริมสวย อาชีพผู้สอนต่อขนตา ระดับ 6

### คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพเฉพาะทางตามหลักการหรือทฤษฎีในสายงาน สามารถปฏิบัติได้  
ถ่ายทอดได้ ทำการสอนเสริมสวยได้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานได้ด้วยตนเอง

สามารถวิเคราะห์ความต้องการและพื้นฐานความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

เพื่อกำหนดรายละเอียดหลักสูตรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมต่อขนตา

วางแผนและเตรียมการสำหรับการอบรม สามารถสอนต่อขนตาด้วยทักษะและความสามารถพิเศษในระดับสูงได้

สามารถสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการต่อขนตา

มีคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทในการประกอบอาชีพการต่อขนตา

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์

มาตรการควบคุมการประกอบกิจการต่อขนตาเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด  
อันตรายต่อสุขภาพ เช่น การติดเชื้อ การแพ้สีหรือสารเคมี เป็นต้นสามารถแก้ปัญหาจากการต่อขนตาได้

ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของวิชาชีพต่อขนตาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาพัฒนาการฝึกอบรม

มีทักษะการถ่ายทอด ทักษะการสอนและการสาธิต มีทักษะการสื่อสาร และมีทักษะประเมินผลการฝึกอบรม

แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

### การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเข้าสู่คุณวุฒิ

1. ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี

2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การต่อขนตาไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างต่อขนตา ระดับ 5 หรือเทียบเท่า มาแล้ว

### กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจเสริมสวย

### หมายเหตุ

N/A

### หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

21401	HDS-CPXQ-323B	วิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมต่อขนตา
21402	HDS-ATNH-324B	จัดทำหลักสูตรรายวิชาการอบรมต่อขนตา
21403	HDS-XMAA-325B	กำหนดรายละเอียดหลักสูตรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมต่อขนตา ให้มีความทันสมัย
21404	HDS-CJVS-326B	จัดทำเอกสารและสื่อการเรียนรู้ประกอบการฝึกอบรมต่อขนตา
21405	HDS-RHCB-327B	วางแผนการฝึกอบรมต่อขนตา

21406	HDS-WUKB-328B	เตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกการฝึกอบรมต่อชนตา
21407	HDS-YACW-329B	ดำเนินการสอนหรือฝึกอบรมตามหัวข้อต่อชนตาที่กำหนดสำหรับผู้เรียนใน แต่ละกลุ่ม
21408	HDS-RLEK-330B	ประเมินผลการฝึกอบรมต่อชนตา

**องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล**